



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฉบับที่ ๒

เรื่อง กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเกิดความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘	ติดประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหา ดังนี้ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฉบับที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฉบับที่ ๒ เรื่อง กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา	๑. สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน /เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ๒. เว็บไซต์ <a href="http://www.nrru.ac.th">www.nrru.ac.th</a>
๒๙ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รับสมัครผู้สนใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา	สำนักงานอธิการบดี / เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘	ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฉบับที่ ๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฉบับที่ ๔ เรื่อง การขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า	สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ๒. ติดประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษาฉบับที่ ๕ เรื่อง ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา	สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ สำนักสถาบัน/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘	ดำเนินการสรรหา ดังนี้ ๑. เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษานำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ ๒. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษาล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยลงคะแนนได้เพียง ๑ คน	ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เคาณานนท์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙)/คณะกรรมการสรรหา
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.	ลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษาด้วยตนเอง โดยลงคะแนนได้เพียง ๑ คน และนับคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที	หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี/คณะกรรมการสรรหา
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๑. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษานำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตามลำดับ ๒. คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปผล และจัดทำบัญชีรายชื่อจำนวนไม่เกิน ๓ คน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	ห้องประชุมรัตนเพียร ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ/คณะกรรมการสรรหา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา